

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มกราคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คมชัดลึก แนวหน้า มติชน บ้านเมือง เดลินิวส์ เดอะเนชั่น</p>	<p>ปลดบอร์ด สสส.</p> <p>-เสนอข่าว แหล่งข่าวจาก ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ระบุว่า จากการตรวจสอบ สสส. แม้จะไม่พบประเด็นการทุจริต แต่ ศอตช.จำเป็นต้องเสนอให้ย้ายบอร์ด สสส.ให้พ้น จากหน้าที่ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า บอร์ด สสส.ทุกคนล้วนมีตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิอื่น และทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. วงเงินรวมตั้งแต่ 100-600 ล้านบาท แม้จะทำได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่กฎหมาย สสส. ออกมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในช่วงจัดตั้งองค์กร หลังบริหารงานมีการใช้ช่องว่างและข้อยกเว้นต่าง ๆ ไปทำให้การใช้จ่ายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากไม่แก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว</p> <p>นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ อธิบดีรองประธานบอร์ดสสส. กล่าวว่า การปลด 7 ผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นไม่เป็นจริง เนื่องจากกฎหมายระบุให้มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ที่ทำงานสาธารณประโยชน์รับทุนจาก สสส.ได้ อีกทั้งไม่ได้นำเงินไปใช้เอง ไม่ได้รับเงินเดือน และไม่มีเงินปันผล จึงไม่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน การปลดบอร์ดสสส.ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ทำต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่การเขียนร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีการเพิ่มมาตราหนึ่งที่ไม่ให้ส่งเงินภาษีร้อยละ 2 มาที่ สสส.โดยตรง ซึ่งเท่ากับเป็นการล้ม สสส.</p> <p>นพ.วิชัย ยอมรับว่า บอร์ดที่ถูกปลดทั้ง 7 คนเคยได้รับเงินจากกองทุน สสส.ในนามของมูลนิธิ แต่บุคคลเหล่านี้มีมูลนิธิมาก่อนที่จะมานั่งเป็นบอร์ด สสส. ซึ่งไม่ผิดระเบียบ และกฎหมายของ สสส. รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ โดย พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธาน สรุปว่าไม่มีความผิด ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน นำไปสู่การแก้ไขของ สสส. ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือน ธ.ค.58</p> <p>ด้านนายคำรณ ชูเดชา เครือข่ายเผ่าระวังธุรกิจแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น บอร์ด สสส.แก้ไขแล้วโดยมีมติปรับปรุงระเบียบ สสส. 26 ข้อ การใช้มาตรา 44 จึงมีความไม่ชอบมาพากล ส่อว่ามีการแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจเหล้า บุหรี่ ยา อาหาร ซึ่งอาจมีผลต่อการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ทั้ง 7 คน รวมถึงผู้จัดการ สสส.ด้วย เครือข่ายจะติดตามกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะมีการแทรกแซง หรือมีตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ ี่ โดยวันที่ 11 มกราคม ภาคประชาชนจะแถลงข่าวว่าจะมีท่าทีเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร ทั้งเรื่องการสรรหาบอร์ดใหม่ การแก้ไขงบประมาณ และมาตรการทางภาษี</p> <p>ทั้งนี้ มีรายงานว่าเครือข่ายที่ตอบรับการประชุมเพื่อร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ได้แก่ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเด็ก เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายงดเหล้าและบุหรี่ เครือข่ายเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เครือข่ายองค์กรแรงงานไทย (อรท.) เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะ เครือข่ายสุขภาพของผู้หญิง เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายหมออนามัย เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายนักวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เครือข่ายสมาคมวิศวกร เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกัน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน</p> <p>นายสมพร ใบบางยาง อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกีฬา กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรม และเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์</p> <p>ขณะที่ นายสงกรานต์ ภาคโชคดี อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า คสช.จะแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องทำทุกกระทรวง โดยตรวจสอบว่ากระทรวงใดมีข้าราชการที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ แต่ไปเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ เช่น ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ไปเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่ทำกำไรจากธุรกิจพลังงาน และมีผลประโยชน์จากการเป็นบอร์ด ส่วนกรณีกลุ่มธุรกิจเหล้าบุหรี่ยุติแล้วแทรกแซงเพื่อล้ม สสส. นั้น คงมีคนคิด เนื่องจากมีเกิดขบวนการทำลายองค์กรแบบ สสส. มาในหลายประเทศแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขณะที่ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน สสส. กล่าวว่า ไม่ทราบเหตุผลของคำสั่งครั้งนี้ เพราะสสส. กวดขันเข้มงวดมาก ไม่ให้มีการอนุมัติโครงการใดๆ ที่มีความทับซ้อน ส่วนตัวไม่เคยอนุมัติโครงการหรือมีส่วนอนุมัติโครงการใดๆ ที่สังกัดอยู่ ล่าสุดการประชุมบอร์ด สสส. มีมติให้แก้ไขระเบียบให้กรรมการที่มีตำแหน่งในบอร์ดอื่นๆ ด้วย เลือกเพียงตำแหน่งเดียวภายใน 90 วัน ซึ่งแต่ละคนอยู่ระหว่างทยอยลาออกจากบอร์ดอื่นๆ จึงไม่เข้าใจว่ายังไม่ทันให้เวลากรรมการได้ตัดสินใจออกจากตำแหน่งตามมติบอร์ด สสส. กลับมีคำสั่งนี้แล้ว ส่วนการแทรกแซงของธุรกิจเหล้าหรือนั้น เป็นข้อสันนิษฐาน เพราะหากพิจารณาถึงเหตุผลอื่นๆ ก็ไม่พบความน่าจะเป็น</p> <p>ด้าน รศ.ประภาภัทร นิยม อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม สสส. กล่าวว่า ไม่ทราบถึงสาเหตุของการที่ถูกปลดในครั้งนี้ เพราะการทุจริตไม่มี และการเอากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งมาตรา 44 ส่วน นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ อธิบดีกรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน สสส. กล่าวว่า การถูกปลดไม่ใช่คดีทุจริต จึงไม่มีความกังวลใดๆ ส่วนกรณีที่มีระบุว่าบริษัทเหล้าหรือพยายามจะล้ม สสส. นั้น ขอชี้แจงว่า อยู่วงนอกจึงไม่ทราบและไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้</p> <p>ด้าน พญ.ประชุมพร บุรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมานพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า จากที่ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ระบุว่า มีขบวนการล้ม สสส. โดยบริษัทเหล้าและบุหรี่อยู่เบื้องหลัง เห็นว่า หากนพ.วิชัยมีหลักฐาน ก็ควรนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ไม่ควรพูดกล่าวหาใครลอยๆ ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ควรเปิดโอกาสให้มีการขบวนการเข้าไปพิสูจน์ความจริง แต่ขณะนี้ดูเหมือนมีการพยายามเบี่ยงประเด็นจากเรื่องเฉพาะบุคคลเฉพาะ ให้กลายเป็นเรื่องขององค์กร ว่าเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์และรัฐบาลพยายามโอบอุ้มนายทุน ซึ่งสสส. ควรยินดีที่มีคนมาตรวจสอบแทน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสะท้อนว่าไม่สนับสนุนความไม่ถูกต้อง ที่สำคัญการเป็นบอร์ด สสส. ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิมีคนอื่น ๆ อีกมากที่มีคุณสมบัติจะเป็นได้ ไม่ใช่ผูกขาดคนเดียว</p> <p>-ด้าน ดร.ทพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยพล.อ.ประยุทธ์ได้ชี้แจงว่า การย้ายดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆ และไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีความผิดแต่เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเท่านั้น โดยขณะนี้องค์ประชุมของบอร์ดยังถือว่าครบตามระเบียบ จากนั้นไปจะเร่งรัดกระบวนการสรรหาตามระเบียบ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะประชุมบอร์ดในวันที่ 15 มกราคมนี้</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน คอลัมน์เรียงคน มาเป็นข่าว</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า การควบคุมสินค้าที่ทำลายสุขภาพ ด้วยการขึ้นภาษีทั้งสุราและยาสูบ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระโรค และลดภาระกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้</p> <p>การขึ้นภาษียาสูบ จะทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และทำให้การสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 4 ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มขึ้นช้าลง นโยบายขึ้นภาษียาสูบ เป็นนโยบายที่ธนาคารโลกย้ำมาตลอดว่าเป็นนโยบายกำไรสามต่อ คือทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และรัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>-กล่าวว่า ชะลอไปชั่วคราวสำหรับความคิด "รื้อ 30 บาทรักษาทุกโรค" อย่างไรก็ตาม โครงการที่จะต้องใช้งบมหาศาลในยามขาดแคลน จำเป็นต้องได้คนรับผิดชอบที่เข้าใจหลักคิดดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง หาก คุณหมอปิยะสกล สกลสัตยาทร ยังเห็นว่าสวัสดิการประชาชนเป็นภาระของรัฐบาล แทนที่จะมองเป็นงานท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการ อีกไม่นานการเรียกร้องให้ประชาชนช่วยจ่ายคงต้องกลับมาอีก</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>ลูกฆ่าแม่วัย 76 ปี เหตุไม่ให้เงินซื้อเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในซอยโชคชัย 4 แยก 3 ภายในบ้านเลขที่ 295/26 ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ที่เกิดเหตุบริเวณชั้นที่ 1 พบร่างผู้เสียชีวิต เป็นหญิงสูงอายุ 1 ราย ทราบชื่อคือ นางสนธิ สังข์น้อย อายุ 76 ปี โดยนายธานี สังข์น้อย อายุ 46 ปี บุตรชายรับสารภาพในเวลาต่อมาว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายมารดาจนถึงแก่ความตาย เนื่องจากได้ขอเงินมารดาเพื่อนำไปซื้อสุรา แต่มารดาไม่ให้ จึงเกิดมีปากเสียง และลงมือทะเลาะวิวาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขณะที่ นายรุ่งโรจน์ รัตติยารักษ์ อายุ 50 ปี บุตรชายของผู้เสียชีวิต ชี้แจงว่า นายธานี เป็นน้องชายต่างบิดา และก่อนหน้านี้นี้มีประวัติต้องเข้ารับรักษาอาการทางประสาท ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่ออาการดีขึ้น ทางโรงพยาบาลจะติดต่อให้ทางญาติรับตัวกลับมาดูแล ซึ่งล่าสุดทางญาติเพิ่งรับตัวนายธานีกลับมาได้เพียง 3 วัน ก่อนที่จะมาก่อเหตุดังกล่าว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ร้องเรียนรพ.ทุ่งสง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ผกาพรรณ จันทรมาศ อายุ 45 ปี อยู่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวกรม ต.ต.ขวัญประชา จันทรมาศ อายุ 44 ปี น้องชายเป็นตำรวจสายตรวจ 191 นครบาล ได้กลับมาเยี่ยมญาติช่วงปีใหม่ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่หมู่ที่ 3 ต.กะปาง ภูภัยนำส่งรพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กว่าแพทย์เวรจะมาตรวจดูอาการนานนับชั่วโมง พบว่า ขาขวาหักและมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ต้องเย็บเกือบ 20 เข็ม และแพทย์ได้ตามหาที่หักไว้ให้ ในระหว่างที่รับการรักษามีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ท้องร่วง มีอาการอ่อนเพลีย หมอได้อาบน้ำเกลือชนิดผงละลายน้ำมาให้กินเพียงแก้วเดียว โดยไม่ได้ให้น้ำเกลือ จนกระทั่งวันที่ 4 ม.ค. หมอให้ ไปพักผ่อนที่บ้าน พร้อมกับออกใบรับรองแพทย์ระบุเพียงว่า ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถกระบะ มีแผลหัวเข่าถลอก ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และใบรับรองแพทย์ไม่ได้ประทับตราพ.ด้วย หลังจากมาพักผ่อนที่บ้าน ปรากฏว่าน้องชายยังมีอาการเจ็บภายในอก จึงได้นำตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน เพราะไม่มั่นใจในการรักษาของ รพ.ทุ่งสง</p> <p>-ต.ต.ขวัญประชา กล่าวว่า เสียความรู้สึกกับการรักษาของรพ.รัฐบาล ตนมีอาการเจ็บภายในและบอกหมอแล้วแต่หมอไม่ได้ตรวจให้ จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลด้วย</p> <p>-ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อ นพ.สุวรรณ กัญญา ผอ.รพ.ทุ่งสง เพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่ไม่สามารถติดต่อได้</p>
<p>ไทยโพสต์,แนวหน้า</p>	<p>สธ.เร่งพัฒนาศักยภาพรพ.ในภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตามการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และเปิดการประชุมวิชาการ "80 ปี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จากรากแก้วที่มั่นคง สู่มูลนิธิความเป็นเลิศ" กล่าวว่า สธ.เร่งพัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคให้มีศักยภาพทัดเทียมส่วนกลาง โดยรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี มีศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง 4 ศูนย์ คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด รวมทั้งเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสำเร็จแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก การผ่าตัดเปลี่ยนไต เตรียมพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนหัวใจและตับในอนาคตอันใกล้</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>บ้านเมือง บทบรรณาธิการ</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์เทียบท่า หน้า 3</p>	<p>ผลงาน 1 ปีสธ.</p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงผลงานกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลครบ 1 ปี ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งระบบบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 10 แผนการในการดูแลสุขภาพประชาชนในปี พ.ศ.2559 พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน โดยทุกๆ โครงการจะต้องทำให้เกิดผลที่ชัดเจน เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในปีต่อๆ ไป นับว่ากระทรวงสาธารณสุขยุค ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ทุ่มเทพาหน้าทีดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม</p> <p>-กล่าวว่า เริ่มสู่ศักราชใหม่ ปีวอก “หมอปิยะสกล สกลสัตยาทร” รมว.สาธารณสุข เดินหน้าลุยทันที ออกแคมเปญบริการครอบคลุมทุกด้าน ลดการป่วย การตาย ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า ทำคนไทยอายุยืนถึง 80 ปี สนับสนุนแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรไทย คู่นานโรงพยาบาล 594 แห่งทั่วประเทศ ช่วยเสริมอาชีพเกษตรกรทางอ้อมอีกทางหนึ่ง กว่าหมื่นครัวเรือน จัดทีมแพทย์ครอบครัว 6 หมื่นทีม ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดถึงบ้าน ลดโรคเสี่ยง จัดหนัก จัดเต็ม สงสัยข่าวปรับ ครม.ไม่กระเทือนแน่!!</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สรุปอุบัติเหตุปีใหม่ 2559</p> <p>-เสนอข่าว นายนิสิต จันทรสมวงศ์ ผู้ว่าฯนนทบุรี เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ 2559 ของจังหวัด พบว่า รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 36 ครั้ง บาดเจ็บ 35 ราย และเสียชีวิต 5 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสู่รา และขับเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ พร้อมกับให้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกมิติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บทนำ มติชน	<p>มาวิเคราะห์และวางแผน เพื่อหาทางป้องกันและลดการสูญเสียจากการใช้นนต่อไป</p> <p>-เสนอว่า นำสิ่งเกิดว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตในเทศกาลปีใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมาทางราชการให้ความสำคัญ จัดงบประมาณ ใช้งบประมาณต่างๆ และเข้มงวดกับการตั้งด่าน การรณรงค์ ซึ่งได้กระทำติดต่อกันหลายปี ทั้งยังมีหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะภาษีบาป ภาษีน้ำเมา เข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า มีทั้งมาตรการทางกฎหมายและทางสังคม แต่ผลที่ปรากฏกลับสวนทางกัน จึงน่าจะต้องตรวจสอบว่า การแก้ปัญหาหรือรณรงค์ต่างๆ เกิดความผิดพลาด หรือไม่ถูกจุด หรือลงไปไม่ถึงกลุ่มปัญหาสำคัญหรือไม่</p>
เดลินิวส์	<p>การเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชีย</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า การเปิดเอเชียไม่กระทบพยาบาลสมองไหลไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน เพราะอยากทำงานในประเทศมากกว่า และติดเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งพยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมศักยภาพด้านภาษาให้กับพยาบาลไทย แต่ที่กังวลว่าจะผลักให้คนเหล่านี้ออกไปมากที่สุดคือเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะการบรรจุเป็นข้าราชการ ที่ผ่านมาเพียงปีแรกมีพยาบาลออกไปร้อยละ 48 ปีที่ 2 ร้อยละ 25 รวมทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพเรื่องค่าตอบแทนเหมาะสม</p>
สยามรัฐ	<p>น้ำประปาดื่มได้</p> <p>-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาไว้ 0.2 - 0.5 มก./ลิตร แต่การใช้คลอรีนอาจมีข้อด้อยคือ เกิดกลิ่น โดยเฉพาะน้ำแล้งที่กลิ่นคลอรีนอาจแรงขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มคลอรีนป้องกันโรคระบาด และอาจเกิดการรวมตัวของคลอรีนกับสารอินทรีย์ในน้ำธรรมชาติทำให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทนที่ก่อมะเร็ง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำ พบโอกาสเกิดสารไตรฮาโลมีเทนมีน้อยมาก ซึ่งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สหรัฐฯ กำหนดความเข้มข้นสูงสุดของไตรฮาโลมีเทนในน้ำดื่มไว้ไม่เกิน 0.08 มก./ลิตรซึ่งต้องต้มนานถึง 252 ปี จึงจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้</p>
สยามรัฐ	<p>รางวัลปลอดโพน</p> <p>-เสนอข่าว นายทรงวุฒิ หุตาคมย์ นพ.สสจ.อ่างทอง กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดโพน 100 % เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากกรมอนามัย และกรมอนามัยจะนำรูปแบบของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ไปเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดโพน ขยายไปทั่วประเทศในปี พ.ศ.2559 ต่อไป</p>
ไทยโพสต์,คมชัดลึก	<p>สุขอนามัยวันเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยห่วงสุขภาพเด็กไทย แนะนำผู้ปกครอง เลี่ยงอาหารวันเด็ก คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย โดยเฉพาะอาหารกล่อง เลี่ยงการปรุง ประกอบเก็บไว้นาน เพราะอาจทำให้บูดได้ พร้อมแนะเพิ่มผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย หรือชมพู เป็นอาหารว่าง</p>
เดลินิวส์	<p>สิทธิประโยชน์เด็กไทย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา บอร์ด สปสช.ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงปฐมวัย ปี 2559 นี้ สิทธิประโยชน์ที่ให้ความสำคัญครอบคลุมเด็กไทยทุกคนตั้งแต่เด็กที่ด้อยโอกาสจนกระทั่งเด็กในความปกครองของครอบครัว ทั้งรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค บริการวัคซีน และบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ครอบคลุมเด็กแรกเกิดไปจนถึง 15 ปี นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ที่เป็นการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์ด้วย</p>
สยามรัฐ	<p>เตือนภัยด้วงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนระวังแมลงก้นกระดก ปัจจุบันพบได้บ่อยทั้งต่างจังหวัด-กทม.และทุกฤดู โดนแล้วจะปวดแสบ-ร้อน ผิวมีผื่นแดง ส่วนที่ลือกันว่าถูกกัดแล้วตาจะบอดนั้นไม่จริง หากถูกกัดให้ล้างน้ำสบู่-น้ำสะอาด ใช้แอมโมเนียทา ถ้าผื่นเป็นน้อยจะหายเอง แต่ถ้ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนต้องใช้ยาปฏิชีวนะทา-กิน หากมาเกาะตามตัว อย่าตบให้ปิดออก</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>สัปดาห์ราชประชาสมาสัย</p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2559 ภายใต้กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์” เพื่อร่วมมือกันเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์,แนวหน้า	<p>ไขหวัดใหญ่ H1N1</p> <p>-เสนอข่าว ประเทศในอเมริกากลางแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตจากไขหวัดใหญ่ H1N1 แล้ว 14 คน ในเดือนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นเป็นเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจวิเคราะห์ผู้เสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ 5 คน ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้หรือไม่</p> <p>ด้านนายโรซิโอ เซนซ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการสังคม กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องตื่นตกใจ เพราะเป็นไวรัสตัวเดียวกับปี 2552 สิ่งที่เปลี่ยนไปคือช่วงเวลาที่เกิดโรค ขอให้ประชาชนดำเนินมาตรการป้องกันตามปกติ เช่น ล้างมือบ่อยๆ ปิดปากเมื่อไอหรือจาม ขณะที่ทางการได้ซื้อวัคซีนแล้ว 950,000 ชุด เพื่อเตรียมฉีดให้ประชาชนตั้งแต่เดือนเมษายน</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

